

ร่างบัญชี 18 (ที่ปรับปรุงใหม่)

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ

ลำดับ	ตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ขอพระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน ขั้นตรา	หมายเหตุ
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง		
1	ประจำแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	บ.ม.	จ.ช.	1. เริ่มขอพระราชทานตาม ตำแหน่ง 2. การขอพระราชทานเลื่อนขั้น ตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ตามลำดับ จนถึงเกณฑ์ ขั้นสูงสุดของตำแหน่ง	1. ต้องปฏิบัติงาน ติดต่อกันมาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วัน เริ่มจ้างจนถึงวันก่อน วันพระราชพิธีเฉลิม พระชนมพรรษาที่จะ ขอพระราชทานไม่น้อย กว่า 60 วัน 2. การนับระยะเวลา ปฏิบัติงานสำหรับ พนักงานที่เปลี่ยน สถานะมาจาก ข้าราชการหรือย้ายมา จากรัฐวิสาหกิจแห่งอื่น ให้นับระยะเวลาต่อกัน ได้แต่ต้องมีระยะเวลา ปฏิบัติงานใน สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐที่มีใช้ส่วนราชการที่ เสนอขอพระราชทาน ไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ 3. อธิการบดีของ สถาบันอุดมศึกษาของ รัฐที่มีใช้ส่วนราชการที่ ดำรงตำแหน่งโดย สัญญาจ้างต้องดำรง ตำแหน่งติดต่อกันมา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ วันที่เริ่มทำสัญญาจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระ ราชพิธีเฉลิมพระ ชนมพรรษาของปีที่จะ ขอพระราชทาน
2	หัวหน้าแผนก หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	จ.ม.	ต.ม.		
3	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ อาจารย์	จ.ช.	ท.ม.		
4	ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ รองผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าภาควิชา หรือตำแหน่งเทียบเท่า	ต.ม.	ท.ม.	3. ลำดับที่ 5 และ 8 เสนอขอ พระราชทานตามลำดับ เมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. 4. ลำดับที่ 7 เสนอขอ พระราชทานตามลำดับ เมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. เมื่อ ได้ ป.ม. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ช.	
5	รองศาสตราจารย์	ต.ม.	ป.ม.		
6	รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ท.ช.		
7	ศาสตราจารย์	ท.ม.	ป.ช.		
8	อธิการบดี หรือ ตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ป.ม.		

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ลำดับ ที่	ประเภทตำแหน่ง	เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอ พระราชทาน		เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อน ขั้นตรา
		เริ่มต้นขอ	เลื่อนได้ถึง	
1	ประจำแผนกหรือตำแหน่งเทียบเท่าเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิจัยหลังปริญญาเอก นักวิชาการอุดมศึกษา นายแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักวิจัย นิติกร บรรณารักษ์ วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค พนักงานทางการแพทย์	บ.ม.	จ.ช.	1. เริ่มขอพระราชทานตาม ตำแหน่ง 2. การขอพระราชทานเลื่อนขั้น ตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ตามลำดับ จนถึง เกณฑ์ขั้นสูงสุดของตำแหน่ง 3. ลำดับที่ 3 และ 5 เสนอขอ พระราชทานตามลำดับเมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. 4. ลำดับที่ 4 เสนอขอ พระราชทานตามลำดับ เมื่อได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ม. เมื่อได้ ป.ม. แล้ว 3 ปี เสนอขอ ป.ช.
2	อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ.ช.	ท.ม.	
3	รองศาสตราจารย์	ต.ม.	ป.ม.	
4	ศาสตราจารย์	ท.ม.	ป.ช.	
5	อธิการบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า	ท.ม.	ป.ม.	

หมายเหตุ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จะมีสิทธิขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้
ต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี บริบูรณ์ ขอ บ.ม. และมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่า
ขั้นต่ำของวุฒิปริญญาตรี 11,890 บาท เช่น ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งพนักงาน
ทางการแพทย์ เป็นต้น